
สรุปผลการประชุมชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.05 – 14.10 น. 

ณ หองประชุมงบประมาณ ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 3 
(ในสวนท่ีเก่ียวของกับสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

เริ่มประชุมเวลา 13.05 น. 

ตามท่ี มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.0๕- 14.10 น. 
ณ หองประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 นั้น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.วันชัย  
สัตยาวุฒิพงศ) และรองเลขาธิการฯ ไดชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ สรุปประเด็นคําถาม และขอสังเกตไดดังนี้ 

ประเด็นคําถาม 

๑. พล.ร.อ.อมรเทพ  ณ บางชาง 

คําถาม : วิสัยทัศนท่ีบรรยายใน VTR กับท่ีระบุในเอกสารขาวคาดแดงไมเหมือนกัน เพราะอะไร 
      คําตอบ : เปาหมายและวิสัยทัศนท่ีปรากฏในเอกสารเลมขาวคาดแดงเปนของเดิม โดยในชวงตน 
ป 2561 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาปฏิรูปองคกรใหม 
จึงไดวิสัยทัศนและเปาหมายใหม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ซ่ึงไดนํามาใชแลวและอยูระหวาง
การแกไขกฎกระทรวงใหเปนไปตามนี้ 
 

๒. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ 

2.1 คําถาม : โครงการสงเสริมสุขภาวะของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีการดําเนินการอยางไร เม่ือพบวาสมาคมดานผูบริโภคตางๆ เก็บตัวอยางผักใน
หางสรรพสินคาท่ีระบุวาเปนผักออแกนิกสมาตรวจ แตพบวาไมเปนผักออแกนิกส สอบถามวาโครงการดังกลาว
ครอบคลุมเรื่องนี้หรือไม และกําหนดบทลงโทษกับผูประกอบการท่ีไมเปนผลิตภัณฑออแกนิกสจริงอยางไร 

คําตอบ : กอนหนานี้ผักออแกนิกสท่ีขายในหางสรรพสินคาไมไดจัดการท่ีโรงคัดบรรจุ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กําหนด
วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาผักและผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซ่ึงจะ
มีผลบังคับใชในวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือยกระดับโรงคัดบรรจุผักและผลไมสด (นํารองผักและผลไม 
48 ชนิด) ใหมีมาตรฐานการผลิต (GMP) และสามารถตามสอบยอนกลับ (Traceability) ได โดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เฝาระวังสถานการณความ
ปลอดภัยของผักและผลไมสด รวมท้ังผักและผลไมสดท่ีมีวิธีการปลูกแบบออรแกนิกส (Organics) และไฮโดร-
พอนิกส (Hydroponics) ท้ังนี้ผลการเฝาระวังในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจ
สถานการณความปลอดภัยกอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 386 มีผลบังคับใช ดังนั้นกรณีผล
วิเคราะหผักและผลไมสดพบตกมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวทางการดําเนินงานให
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการแจงผลวิเคราะหดังกลาวใหผูประกอบการรับทราบ สอบถามขอมูล
แหลงปลูกผักและผลไมสด ใหคําแนะนําแนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน และประสานหนวยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเก่ียวของ เพ่ือรับทราบและสงเสริมใหแหลงปลูกผักและผลไมสดมีความ
ปลอดภัย   



 -2-  
 

   ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะนําขอมูลผลการเฝาระวังท่ีพบตกมาตรฐาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากําหนดเปนเปาหมายการเก็บตัวอยางในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 
หากผลวิเคราะหไมเปนไปตามมาตรฐาน จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยบทกําหนดโทษ
กรณีผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด จัดเปนอาหารผิดมาตรฐาน  
มีโทษตามมาตรา 60 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท และหากพบสารพิษตกคางในปริมาณท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภค จัดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ มีโทษตามมาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป 
หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2.2 คําถาม : การตรวจคุณภาพสินคาหลังออกสูตลาดมีความสําคัญ โดยเฉพาะสินคาตามชายแดน
ประเทศเพ่ือนบาน และนําเขามาจําหนายในตลาดนัด ขอทราบวากําลังคนท่ีออกตรวจสินคาท่ีตลาดนัด  
เม่ือเทียบกับกําลังคนปกติเปนอยางไร 

คําตอบ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีแผนเฝาระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ  
6 ชนิด ปกติมีจํานวน 2 คน และผูชวย สวนการตรวจผลิตภัณฑท่ีตลาดนัด เจาหนาท่ีจะลงพ้ืนท่ี เม่ือมีการ
รองเรียนวาพบผลิตภัณฑท่ีไมปลอดภัย โดยเปนเจาหนาท่ีจากศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑ
สุขภาพ และสํานัก/ กองท่ีดูแลผลิตภัณฑท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงกําลังคนจะไมแตกตางกัน 

2.3 คําถาม : กรณีสินคาท่ีมีปญหา “เมจิก สกิน” มีการโฆษณาผานสื่อออนไลนมากกวา ๒ ปแลว ทําไม
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ิงทราบปญหานี้ ดวยสาเหตุใด 

คําตอบ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดสุมตรวจสอบผลิตภัณฑและเฝาระวังโฆษณาทาง
สื่อออนไลนมาโดยตลอด จนตรวจพบความผิดปกติของผลิตภัณฑ และไดจัดทําขอมูลบุคคลท่ีเก่ียวของ ตั้งแต
เดือนมกราคม 2561 ซ่ึงเปนผลจากการวางแผนเฝาระวังรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ 

  

๓. พล.อ.วีรัณ  ฉันทศาสตรโกศล 

3.1 คําถาม : ในเอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ เลมสีฟา หนา ๒ มีพันธกิจ ๓ ขอ แตท่ีนําเสนอใน VTR  
มีพันธกิจ ๔ ขอ โดยเพ่ิมสงเสริมความม่ันคงใหคนไทยเขาถึงผลิตภัณฑสุขภาพไดในทุกสถานการณ มาใหม 
ใชหรือไม ทานมีแนวทางในการพัฒนาผูบริโภคอยางไร 

 คําตอบ : พันธกิจท่ีปรากฏในเอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ เปนของเดิม โดยในชวงตน 
ป 2561 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาปฏิรูปองคกร จึงได
พันธกิจใหม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ซ่ึงไดนํามาใชแลวและอยูระหวางการแกไขกฎกระทรวง
ใหเปนไปตามนี้ 

3.2 คําถาม : สินคาท่ีมีตราเครื่องหมาย อย. แลวสามารถเชื่อถือไดวาปลอดภัย ๑๐๐% หรือไม 
 คําตอบ : เนื่องจากมีผูประกอบการท่ีไมสุจริต ปลอมเลข อย. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ไดพัฒนาวิธีการตรวจสอบเลขผลิตภัณฑสุขภาพเบื้องตนดังนี้ 
  1. เขาเว็บไซด อย. www.fda.moph.go.th เลือกเมนู “สืบคนขอมูลผลิตภัณฑ” 

  2. เขา Line @fdathai เลือก “เช็กเลขผลิตภัณฑฯ” 

3.๓ คําถาม : หลังเกิดการโฆษณาผานสื่อออนไลนผลิตภัณฑท่ีมีปญหา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามีเหตุผลชี้แจงอยางไรวา เหตุใดจึงเกิดปญหาดังกลาว และมีมาตรการดําเนินการอยางไรบาง 

 คําตอบ : เนื่องจากมีผูประกอบการท่ีกระทําการฝาฝน สวนใหญเว็บไซดมี server อยูตางประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดพัฒนาระบบเฝาระวังและรวมกับ กสทช.ใหมีคําสั่งระงับโฆษณา 
เปนการชั่วคราว ซ่ึงเจาของผลิตภัณฑตองเขามาชี้แจง สิ่งท่ีตองดําเนินการ คือ ทําใหผูบริโภคไมตกเปนเหยื่อ 
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ผลิตภัณฑท่ีไมปลอดภัย สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑไดดวยตนเอง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
จึงไดตั้งงบประมาณสวนหนึ่งในการใหความรูกับผูบริโภค รวมท้ังทํางานรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และหนวยงานท่ีมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ social media  
โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม ซ่ึงจะจัดประชุมในวันท่ี  
19 กรกฎาคม 2561  

 

4. นายมณเฑียร  บุญตัน 
คําถาม : ขอทราบวา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา หรือหนวยงานใด ท่ีทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานสินคาท่ีเรียกวา “อุปกรณเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวก (Assistive Technology Device)” ซ่ึงใชกับผูสูงอายุ ผูพิการ และคนท่ีมีขอจํากัดในการดํารงชีวิต 
อยากใหท้ัง 2 หนวยงานสรางความชัดเจน 
     คําตอบ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไมไดกํากับดูแลหรือกําหนดมาตรฐานอุปกรณเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive Technology Device) 

 

๕. ศ.ดร.สนิท  อักษรแกว 
๕.1 คําถาม : การยกระดับ SMEs สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งงบประมาณไว 4 ลานบาท 

ผลิตภัณฑชุมชนท่ีตั้งเปาหมายไวมีเทาไหร 
คําตอบ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดกําหนดเปาหมายท่ีจะพัฒนาสถานประกอบการ

ตนแบบ จํานวน 26 แหงใหไดมาตรฐาน Primary GMP รวมท้ังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑในกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถนําผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพไปจําหนายและแขงขันในตลาดได 
งบประมาณ 4 ลานบาท เปนการพัฒนาสถานประกอบการตนแบบ 26 แหง  

๕.๒ คําถาม : โฆษณาถ่ังเชาสกัดในสื่อโทรทัศนเคเบิล ไดขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาแลวหรือไม 

คําตอบ : ในกรณีนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตถ่ังเชาสายพันธุ Cordyceps 
sinensis (Berk.) Sacc. เทานั้น ในปจจุบันถ่ังเชาสีทองยังไมมีการอนุญาต สวนขอบขายการโฆษณาตองเปนไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑการโฆษณาอาหาร ซ่ึงหากเปนการ
โฆษณามีการกลาวอางสรรพคุณ คุณประโยชน คุณภาพของผลิตภัณฑ เพ่ือประโยชนทางการคาผานทาง
โทรทัศน วิทยุ วารสาร แผนพับ หรือการขายตรงผานสื่อเผยแพรตางๆ หากเผยแพรท่ัวประเทศจําเปนตองขอ
อนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกครั้งกอนจึงจะเผยแพรได แตถาเผยแพรเฉพาะทองถ่ินหรือ
จังหวัด สามารถยื่นขออนุญาตไดท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ในกรณีผลิตภัณฑอาหารท่ีประสงคจะ
แสดงโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน คุณภาพของผลิตภัณฑ ตองไดรับการพิจารณาวาอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยตองมีหลักฐานจากการศึกษาวิจัยทางดานคลินิกมาสนับสนุน เพ่ือยืนยัน
สรรพคุณ คุณประโยชนท่ีชัดเจน และตองไมมีการแสดงสรรพคุณในการบําบัด บรรเทารักษา หรือปองกันโรค 
และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดหรือหลอกลวงผูบริโภค ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดหารือกับ 
กสทช. โดยมี พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ เปนผูดูแลโดยตรง จะใชกฎหมายจัดการกับผูประกอบการ  
เพ่ือระงับโฆษณาเปนการชั่วคราว สวนพรีเซนเตอรยังเลี่ยงกฎหมายอยู 

 
 
 

http://www.ocpb.go.th/
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๖. นายเจตน  ศิรธรานนท 
๖.1 คําถาม : ตามคําสั่ง คสช. ท่ี ๗๗/๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดปรับปรุงการ

ดําเนินงานอยางไร นอกเหนือจากคําสั่ง คสช. ท่ี ๗๗/ ๒๕๕๙ มีมาตรการหรือตั้งงบประมาณเพ่ือแกไขปญหา
อยางไร และนํารายไดไปใชประโยชนอะไรบาง 

คําตอบ : เดิมสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดขอตั้งงบประมาณสําหรับการอนุมัติ/ 
อนุญาตท้ังหมด ในระยะหลังมีผูประกอบการเพ่ิมข้ึนอยางมาก ทําใหรัฐไมสามารถสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมได 
เม่ือมีคําสั่ง คสช. ทําใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถเก็บเงินจากผูประกอบการและนํารายได
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตใหเร็วข้ึน พัฒนาผูประกอบการใหมีขีดความสามารถ 
ในการพัฒนาสินคากลุมท่ีอยูใน S-Curve เชน เครื่องมือแพทย โดยไดทํางานรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในรูปแบบของคณะกรรมการระดับกระทรวง หากจะตองใชงบหรืองบไมพอก็จะใชเงินรายได มาทําโครงการ
พัฒนา รวมถึงปรับปรุงอาคารสถานท่ี ขยายศูนย One Stop Service และไดนําระบบ e-submission มาใช
ในการยื่นคําขอทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ 

๖.๒ คําถาม : ในการประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... ของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุขถูกตัดงบประมาณไปประมาณรอยกวาลานบาท ในจํานวนนี้มีคาตกแตง
รถตรวจแล็บเคลื่อนท่ี จํานวน 24 ลานบาท เปนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใชหรือไม เหตุใดจึง
ใชงบประมาณสูงมาก 

คําตอบ : งบประมาณจํานวนนี้เปนของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเปนคาจัดซ้ือรถและอุปกรณ ไมใชคาตกแตงรถ 

 

7. นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล 
คําถาม : การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพและการตรวจสอบใหไดมาตรฐาน ในปท่ีแลวมีการพิจารณา

อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ 500,000 กวารายการ พิจารณาอนุญาตสถานประกอบการกวา 24,000 ราย 
และฉลาก 300,000 กวารายการ อยากทราบวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการ Outsource 
งานใหหนวยงานอ่ืนทําหรือไม  
     คําตอบ : ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุญาตจํานวนมาก ซ่ึงมีกําลังคนไมถึง
หนึ่งพันคน และตองกํากับดูแลตามกฎหมาย 8 ฉบับ นายกรัฐมนตรีไดเห็นถึงความสําคัญ ออกคําสั่ง คสช.  
ท่ี 77/ 2559 เริ่มใชวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 ซ่ึงกอนวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 มีงานคางในผลิตภัณฑยา 
5,273 รายการ ผลิตภัณฑอาหาร 3,512 รายการ โดยคําสั่งนี้จะทําใหแกไขปญหา 3 เรื่อง คือ  
1) เพ่ิมผูเชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารวิชาการ 2) เก็บคาใชจายจากผูยื่นคําขอ และ 3) มีเงินรายไดของ
หนวยงาน ในปจจุบันงานคางจํานวนดังกลาวไดมีการดําเนินการแลวเสร็จท้ังหมด  
 

8. นายวิทยา  ฉายสุวรรณ 
คําถาม : ขอทราบวิธีแกไขปญหาเครื่องหมาย อย. ปลอม  

     คําตอบ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทบทวนการออกเครื่องหมาย อย. กําหนดตัวอักษรท่ี 
บงบอกถึงประเภทผลิตภัณฑ เชน ย หมายถึง ยา และตามดวยเลข 13 หลัก พรอม QR Code เพ่ือใหผูบริโภค
ไดทราบขอมูลรายละเอียดผลิตภัณฑไดชัดเจนข้ึน 
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ขอสังเกต/ ขอเสนอแนะ 
1. พล.ร.อ.อมรเทพ  ณ บางชาง 

1.1 ขอใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนวิสัยทัศนใหชัดเจนข้ึน โดยนําเปาหมายท่ี
นําเสนอใน VTR มาปรับเปนวิสัยทัศน  

๑.๒ ควรกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ท่ีจับตองได โดยความปลอดภัยของผูบริโภคควรเปน
อันดับหนึ่ง  

๑.๓ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจากการดําเนินโครงการตางๆ 
ดังนี้ 

• ผลผลิตผูบริโภคไดรับความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง งบประมาณ ๖๙ ลานบาท  
การกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพท่ีวัดจากการท่ีผูบริโภคไมบริโภคสิ่งท่ีไมมีคุณภาพ ฉะนั้น อัตราการเจ็บปวยหรือ
อัตราการรองเรียนควรจะลดลงหรือไม 

• โครงการสงเสริมสุขภาวะของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ งบประมาณ ๙๙ ลานบาท 
ควรกําหนดผลลัพธใหชัดเจน 

• โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้งตนท่ีเปนวัตถุเสพติด งบประมาณ ๒๒ ลานบาท ไมมี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ถาหากควบคุมตัวยาเคมีภัณฑไดจะมีผลอยางไรบาง เชน ยาเสพติดลดลง ผูปวยหรือ
ผูบริโภคท่ีเสพไดรับอันตรายลดนอยลง 

 

2. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ 

 กําลังคนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีมีอยูในขณะนี้ กับบทบาทหนาท่ีท่ีตองกํากับดูแล
ผลิตภัณฑสุขภาพ ๖ ผลิตภัณฑ ตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของมากมาย หากไมมี
การบริหารจัดการจัดลําดับความเสี่ยง ก็จะไดรับการรองเรียนแบบเดิมวาทํางานลาชาในหลายๆ ผลิตภัณฑ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรจะปรับบทบาทเปน Regulator และมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปน 
Operator หรือไม 
 

3. นายมณเฑียร  บุญตัน 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีมาตรฐานในการกําหนด หรือกํากับดูแลใหผูผลิตสินคาประเภท

อาหารและยา มีวิธีการปฏิบัติในการใหขอมูลแกผูบริโภคเพ่ือความปลอดภัยหรือบริโภคอยางฉลาดหรือไม  
ถาไมมี ขอเสนอใหกําหนดข้ึนมา เชน อักษรเบรลล QR-Code สแกนอานขอมูลผานมือถือ สัญลักษณท่ีอานงาย 
มีตัวอักษรชัดเจน ใชคํางายๆ เปนตน เพ่ือใหผูบริโภคท่ีเปนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูหลากหลายทางภาษาหลาย
ลานคน เขาถึงขอมูลไดสะดวกข้ึน และไมตกเปนเหยื่อการบริโภคแบบผิดๆ 

 

4. นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล 
  การติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ ควรใชเครือขายประชาชนในการตรวจสอบเฝาระวังผูประกอบการ
ท่ีปฏิบัติไมถูกตอง เนื่องจากเจาหนาท่ีมีนอยตองอาศัยเครือขายมาชวยดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความครอบคลุม 
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5. นายวิทยา  ฉายสุวรรณ 
 ขอใหอนุกรรมาธิการฝกอบรมฯ พิจารณาการตั้งงบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๗๑ โครงการ วามีภาระผูกพันหรือไม เปนวิชาการ หรือ
แสวงหาความรู 

เลิกประชุมเวลา 14.๑๐ น. 

 

นางสาวอุดมลักษณ  มะกรูดอินทร 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวทศพร  เวศนานนท 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ผูตรวจรายงานการประชุม 
  

 

 

นางวิมล  สุวรรณเกษาวงษ 

ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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